

# HYCOSAR คิวรางวัล บนเวทีระดับ ASEAN



ตอกย้ำความสำเร็จอีกครั้ง ด้วยการคว้ารางวัลระดับมาตรฐานสากล “Asean Enterprise Awards 2019” ใน “สาขาผลิตภัณฑ์ดีเด่น” จากชมรมพัฒนาบุคลากรภาพ ก้าวสู่ความสำเร็จ แห่งประเทศไทย

คุณนันทน์ภัทส เตชะวงศ์ชยุตม์ ผู้บริหาร บริษัท เนอเจอร์ จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไฮโดรคาร์ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนไทพ์ทูจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม สารสกัดธรรมชาติ 100% นวัตกรรมนำเข้าจากประเทศฝรั่งเศส ช่วยบำรุง และซ่อมแซมกระดูกอ่อนข้อต่อต่างๆ สร้างสมดุลน้ำหล่อเลี้ยงในข้อ รวมถึงเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหว ลดอาการเจ็บเข่า เสียวเข่า เสียงกร๊อบแกร็บในข้อ ชนิดน้ำพร้อมดื่มหนึ่งเดียวในประเทศไทย ขึ้นรับมอบรางวัล “Asean Enterprise Awards 2019” ใน “สาขาผลิตภัณฑ์ดีเด่น” โดยมี หม่อมราชวงศ์ปัทมา จรุงโรจน์ เป็นประธานพิธี ณ ห้องบุญยะจินดา สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 4 ส.ค.2562 ที่ผ่านมา ซึ่งในวันเดียวกันนั้นได้มีพิธีการมอบรางวัลสุวรรณกาย บุคคลต้นแบบความดีและความสำเร็จ 2562 โดยมีดารา ศิลปิน และบุคคลต้นแบบ เข้าร่วมรับรางวัลดังกล่าวด้วย

โดยผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไฮโดรคาร์ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนไทพ์ทูจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม ประสบความสำเร็จได้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวแบบไม่คาดคิด ทำให้ใช้ชีวิตได้ไม่เป็นปกติ จึงเกิดเป็นแรงผลักดันให้ทุ่มเทอย่างหนัก ในการค้นคว้า และทำวิจัยควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างไม่หยุดยั้ง โดยมีคณะอาจารย์ผู้

เชี่ยวชาญจาก มหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพฯ เป็นที่ปรึกษา จนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์ที่ดี และสมบูรณ์แบบที่สุดใน การที่จะช่วยดูแล “ข้อต่อ” ทุกส่วนของร่างกาย ไม่ว่าจะเกิดสาเหตุจากการเสื่อมสภาพตามวัย หรือที่เกิดจาก เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่นการออกกำลังกาย หรือแม้แต่อุบัติเหตุ ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น และที่สำคัญเป็น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไฮโดรไลซ์คอลลาเจนไทพ์ทูจากกระดูกอ่อนปลาฉลาม รายแรก และรายเดียวในประเทศไทย ที่เป็นชนิดน้ำพร้อมดื่ม ผ่านการรับรองคุณภาพ ด้วยมาตรฐานการผลิตสูงสุด GMP, HACCP, HALAL และ อย. เหมาะกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในปัจจุบัน

ด้วยรางวัลดังกล่าวการันตีได้ว่า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไฮโคซาร์ ไฮโดรไลซ์คอลลาเจนไทพ์ทูจากกระดูกอ่อนปลา ฉลาม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี และมีคุณภาพ จึงทำให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และระดับสากล

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม : [www.facebook.com/hycosar](http://www.facebook.com/hycosar) หรือ Official Account HYCOSAR และ [www.hycosar.com](http://www.hycosar.com) , Tel. 062-429-9046